

Gossip

เปิดฉาก By : เจ้เยเลน ณ Wall Street

📅 10 มี.ค. 2564 ⌚ 07:50:49 👁 171

0 0 0



Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ้เยเลน ณ Wall Street

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (10 มีนาคม 2564) ----- เปิดฉาก!!เปิดฉากอย่างเร้าใจจริงๆเจ้าคะสำหรับรอบเช้านี้ ดันดัชนีขึ้นไปบวกถึง 10 จุด ก่อนจะปล่อยให้ผันค้างที่จะทะลุ 1,560 จุดไปอีกครึ่ง เพราะเริ่มมีแรงขายจากกลุ่มพลังงานออกมาที่ถ่วงน้ำหนักเยอะ วันนี้พระเอกของวันเป็นของกลุ่ม Trans กับ Health ที่นำตลาด ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดไปที่ 1,550.59 จุด +6.83 จุด หรือ +0.44% โดยวันนี้ AOT ก็บวกสวยๆ กับรพ.ที่ได้ประเด็นบวกจากวัคซีนที่จะฉีดให้กับผู้ป่วย เห็นกลับไปกลับมา ยิ่งไงกันเนี่ย ไปไลน์คุยกันก่อนมั๊ย แต่รอบนี้ขึ้นมาทีวอลุ่มหนาแน่นอนอยู่ใครไม่ทันหาจังหวะพักเอาจ้า ไม่ใช่ต้องฟาดฟันทุกเม็ดนะคะ

เมื่อคืนเจ้เม้าท์มอยให้จับตาดูหุ้นที่ยังคงอยู่ในกระแสของกัญชา-กัญชง วันนี้หลายตัวก็บวกขึ้นมาสวย ใครตามอ่านคอลัมน์ไปเจ้ก็ยินดี ส่วนวันนี้จะหยิบยกตัวที่เพิ่งจะประกาศข่าวดีไปสดๆร้อนๆอย่าง TACC ท่ามกลางกระแสความ

สนใจในการเข้าไปลงทุน เพื่อนำสารสกัดจากกัญชง ซึ่ง ไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท (CBD) ไปเป็นส่วนผสมกับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ต่างๆ กำลังได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ล่าสุดบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ได้ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยคานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด หรือ TCI และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อร่วมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากกัญชง วันนี้ราคาหุ้นติดตัวขึ้นมารับกระแสข่าว สายเทคนิคเก็งกำไรจับตาดูแนวรับที่ 7.90-8.00 แนวต้าน 8.50 บาทนะเจ้าคะ

ต่อกันที่หุ้นสายซำกันบ้างเจ้าคะ กับกระแสกัญชา-กัญชง หลังจากพักตัวจากการขึ้นเครื่องหมาย XD ไป วันนี้ก็ขยับขึ้นมาบวกเล็กน้อย ตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะสมสำหรับคนที่ถือรอได้ 'TU' วางงบ 6 พันลบ. ลุยธุรกิจใหม่ 'โปรตีนจากพืช' แยมเตรียมขาย 'ทูน่าในน้ำมันกัญชง' หากกฎหมายชัดเจน หนุนรายได้ 5 ปีข้างหน้า โตเฉลี่ย 5% ต่อปี และเตรียมนำ ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ เข้าตลาดปลายปี ตัวนี้ซำๆเนิบๆเหมาะกับสายที่ถือรอได้ เพราะมีปัจจัยบวกข้างหนำรออยู่ แนวรับที่ 14.00-14.20 ต้าน 14.70-15.00 บาท บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) TU แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 20.80 บาท ยังมีอู่ไฟชดอยู่เยอะเจ้าคะ ใครรอได้ลองสะสมดูนะเจ้าคะ

วันนี้เจ๊แอบเห็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลบ้างตัวขยับขึ้นมาโชว์ตัวกันบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น BDMS , VIBHA แต่ตัวที่ยังยืนๆอยู่ไม่ขยับ เจ๊อยากให้ไปดู PR9 เจ้าคะ คาดว่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลน่าจะได้ประเด็นบวก จากธิมวัดขึ้นรับข่าวการอนุญาตให้ รพ.เอกชนลยนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ยื่น อย.ขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทผู้นำเข้ายา รอทางการไฟเขียว ย้ำตลาดมีดีมานด์เพียบหวังเพิ่มทางเลือกลูกค้า-ไม่รอรัฐบาลฉีดฟรี “การที่รัฐบาลอนุญาตให้เอกชนนำเข้าวัคซีนเองได้นอกจากจะช่วยเร่งการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมได้อย่างรวดเร็วแล้วยังประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐได้ด้วย และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยฟื้นเรื่องของกองทุนที่เกี่ยวข้องที่เป็นเครื่องจักรที่สำคัญและเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดีขึ้น”ใครชอบหุ้นโรงพยาบาลก็ลองดูตัวที่ยังไม่ขยับนะเจ้าคะ ส่วนใครอยากจัดตัวไหนก็ไม่ว่ากันเจ้าคะ

ปิดท้ายสำหรับค่าคืนนี้กับหุ้น WICE โลจิสติกส์กันบ้าง เพราะราคาเริ่มย่ำสร้างฐานขึ้นมาอีกรอบ WICE เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจปี 64 ทำนิวไฮต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้เติบโต 3,800 ล้านบาท ชุกฤทธิ์เพิ่มความสามารถในการทำกำไร ธุรกิจขนส่งข้ามชายแดน เน้นรับงานมารจีนสูง เพิ่มบริการโซลูชั่นแพ็คเกจให้บริการขนส่งต้นทางถึงปลายทาง รองรับลูกค้าเงินย่ำฐานผลิตสุเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เจ้มองแนวรับที่ 5.80-6.00 ต้าน 6.50 บาทเจ้าคะ ตัดขาดทุน 5.50 บาทคะ ที่สำคัญอย่าลืมวางแผนการเล่นทุกตัวนะเจ้าคะ สำหรับคืนนี้ฝันตราตรีสวัสดิ์เจ้าคะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ดูกราฟเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจขยับบ้างตัวไม่ขยับไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซึ่งปรี๊ดปรี๊ดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความสำเร็จค่า

ปล.สำคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

<https://t.me/QueenWallstreet>